

Báo chí không ngừng đổi mới góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

18:43 21/02/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 21/2, tại Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Sơn Động, các cơ quan báo chí của tỉnh và báo chí Trung ương thường trú tại Bắc Giang tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn năm 2024.



Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Giáp Thìn năm 2024_Ảnh: baobacgiang.com.vn

Tham dự có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang, cùng đông đảo hội viên Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang và nhân dân.

Hội Báo Xuân tỉnh Bắc Giang năm nay, Ban Tổ chức trưng bày hàng trăm ấn phẩm báo Xuân, sách, tạp chí của Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Sông Thương, Thư viện tỉnh và của các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Bắc Giang như Báo Nhân Dân, Thông tấn xã

Việt Nam, Báo Xây Dựng, Báo Giao Thông... Đồng thời, Báo Bắc Giang trưng bày hơn 100 bức ảnh đẹp về thành tựu kinh tế, xã hội của tỉnh Bắc Giang trong năm qua. Thông qua đó giúp công chúng có cái nhìn toàn cảnh về thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; sự đổi mới, phát triển của báo chí cả nước nói chung, báo chí Bắc Giang nói riêng; sự đồng hành, đóng góp của báo chí và đội ngũ người làm báo trong tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu khai mạc, Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang Trịnh Văn Ánh nhấn mạnh: Cùng với báo chí cả nước, những năm qua, báo chí Bắc Giang đã không ngừng đổi mới, phát triển và có đóng góp không thể thiếu trong quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Hội Nhà báo, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Sông Thương đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới mạnh mẽ hoạt động nghiệp vụ, qua đó kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Do đó, Hội Báo Xuân được tổ chức hằng năm là dịp biểu dương, tôn vinh thành quả của báo chí gắn liền với quá trình lao động sáng tạo của các hội viên nhà báo trong toàn tỉnh; đồng thời là dịp giao lưu, trao đổi, tọa đàm giữa những người làm báo với công chúng, qua đó tạo cầu nối các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo với nhân dân.

Đây cũng là dịp những người làm báo gặp gỡ, lắng nghe ý kiến góp ý của bạn đọc, khán thính giả, từ đó không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, nghề nghiệp, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Bắc Giang vinh danh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải báo chí quốc gia và các bộ, ngành Trung ương. Câu lạc bộ Nhà báo nữ, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang trao quà cho học sinh nghèo vượt khó. Thư viện tỉnh trao tặng 150 cuốn sách cho Trường Trung học Phổ thông Sơn Động số 3.

Đông Thúy

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/bao-chi-khong-ngung-doi-moi-gop-phan-quan-trong-thuc-hien-nhiem-vu-chinh-tri-cua-dia-phuong>